
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที ่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นายนารินทร์  สาสนาม ผู้อ านวยการกองชา่งต าบลสามขา นายรินทร์  สาสนาม  
7 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
     

 
 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา  ได้ให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม     
เมื่อครบองค์ประชุมจึงน าเรียนประธานสภาเทศบาล และประธานเปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยพร้อมเพรียงกัน เรื่องแจ้งให้ทราบจากสภาเทศบาลต าบลสามขา มีเพียงเท่านี้ เชิญ
คณะผู้บริหารค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

- ส าหรับการประชุมสามัญในวันนี้ก็เป็นสมัยที่ 3/2565 ซึ่งคงเป็นเกี่ยวกับการ
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.  2566           
โดยเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ก าลังเตรียมเอกสาร/ข้อมูลประกอบเทศบัญญัติฯ ในส่วนนี้    
ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เพ่ือเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอโครงการ/ก่อสร้าง    
เพ่ือบรรจุเข้าในเทศบัญญัติฯ ปี 2566 แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูข้อมูลในแผนพัฒนาต าบล
ประกอบโครงการด้วย  

- แจ้งเกี่ยวกับโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
17-19 ล้านบาท ซึ่งในรายละเอียดในแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

- ในวันที่ 3 จะมีการท าบุญศาลปู่ตา ม. 1 ก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมท าบุญตักบาตร และ
วันที่ 20 จะมีกิจกรรมการเปิดตลาดเทศบาล ซึ่งก็จะได้เชิญท่านนายอ าเภอโพนทราย
มาเปิดงาน โดยในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

- เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ก็ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น “หลักสูตรแนวทางของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อการตรวจสอบราคากลาง
ของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง” ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โอเทลแอนด์คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา  

- ตามที่ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า ของ ม.เทคโนโลยีอีสาน ณ ทต.
โพนทราย นั้น ผมขอให้ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลสามขา ได้น าเรียนให้ที่
ประชุมได้ทราบ เชิญครับ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายนารินทร์  สาสนาม ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาล
ต าบลสามขา ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้เข้ารับการประชุม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า จาก ม.เทคโนโลยีอีสาน นั้น ขอสรุปข้อมูลให้ทราบดังนี้ 
โดยการบริหารจัดการน้ าตามนโยบายของรัฐบาล จะเห็นว่าท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึง

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายนารินทร์  สาสนาม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
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ข้อมูล/งบประมาณในการบริหารจัดการดังกล่าวฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ม .
เทคโนโลยีอีสาน จึงจะเป็นผู้แนะน าในการจัดท าโครงการ/เสนอโครงการ/ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรในชุมชน เพ่ือให้มีรายได้โดยให้เกิดค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เช่น โครงการ
การส่งเสริมการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์/สูบน้ าเพ่ือการเกษตรที่อยู่ในท้องถิ่น/สูบน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

- ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ หากเทศบาลมีความสนใจ ก็สามารถติดต่อคณะวิทยากร 
จาก ม.เทคโนโลยีอีสาน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแนะน าการด าเนินโครงการได้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 6 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 6
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ทราบ  - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 2) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามญั (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เสียง 
และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่  

4.1 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน  9,500 บาท 

 -  ในวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  9,500 บาท เชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเรียนชี้แจงใน
รายละเอียด ครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ในวันนี้ได้เสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือ
โอนงบประมาณ แผนงานการเกษตรงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 
บาท เพ่ือใช้ในภารกิจงานของเทศบาลต าบลสามขา ในการตัดแต่ง/ปรับแต่ง ให้สถานที่
ต่างๆ มีความสวยงาม สะอาด และมีความน่าอยู่น่ามอง จึงเสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณารายละเอียดดังนี้ 

 - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 166 
แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร           
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 9,500 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะ 
(1) เครื่องสะพายบ่า HONDA ขนาด 1.5 HP 
(2) เครื่องตัดหญ้าแบบ 4 จังหวะ 
(3) สามารถใช้กับน้ ามันเบนซิน 91/95 ได ้
(4) ไม่ต้องใช้น้ ามันเครื่องผสม 

 ( อ้างอิงราคากลางตามราคาท้องตลาด ) 

 - เทศบาลต าบลสามขา จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าฯ ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การบริหารงาน/ภารกิจของเทศบาลต าบลสามขา เป็นไปอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ นั้น  

- แต่เนื่องด้วยเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตัด
หญ้า จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่เพ่ือโอนงบประมาณ เดิม แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร เป็น ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี ้(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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จัดซื้อเครื่องตัวหญ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 

(1) เครื่องสะพายบ่า HONDA ขนาด 1.5 HP 
(2) เครื่องตัดหญ้าแบบ 4 จังหวะ 
(4) สามารถใช้กับน้ ามันเบนซิน 91/95 ได ้
(5) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
(6) พร้อมใบมีด 

 ( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ปี 2564 )  

 -  ผู้บริหารก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือโอนงบประมาณ 
แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
เป็น ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท ตามคุณลักษณะข้างต้นฯ นั้น  

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 2 ตามที่ได้รับฟังการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือโอนงบประมาณ แผนงานการเกษตร     
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท นั้น ผมเห็นด้วย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจ/โครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเพ่ือให้การตัดแต่ง/ปรับแต่งพ้ืนที่ต่างๆ เกิดความสวยงาม น่าอยู่น่ามอง ขอบคุณ
ครับ 

 -  จากการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาของคณะผู้บริการ เกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เ พ่ือโอน
งบประมาณ แผนงานการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 
บาท นั้น ที่ประชุมก็ได้พิจารณาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการด าเนินการดังกล่าว
อย่างกว้างขว้างแล้วพอสมควร ต่อไป ดิฉันขอมติที่ประชุม 

 - ท่านใดเห็นควรให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือโอนงบประมาณ แผนงานการเกษตร งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท ตามที่ผู้บริหารเสนอข้างต้นฯ ดังกล่าว 
ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ - อนุมัติ   11  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ   -  เสียง 
  - งดออกเสียง 1  เสียง 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่ม)ี 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ ที่ 8 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
  
 ลงชื่อ        

( นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม ) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 

 
             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2565         
 
 
   ลงชื่อ      ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
             ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห ์)  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน      
พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 
 
 

                 ผู้รับรองรายงานการประชุม            
                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  
 
 
 
 
 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่ม)ี 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ ที่ 8 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 
อนันตา  โพธิ์อุดม 

( นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2565         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 


